

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา	ประธานสภาเทศบาล	พงษ์ธรรม ธรรมเสนา	
๒	นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	
๓	นายเหรียญ หมื่นยุทธ	สมาชิกสภาเทศบาล	เหรียญ หมื่นยุทธ	
๔	นายคมสันต์ เจริญอินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	คมสันต์ เจริญอินทร์	
๕	นางจุไรรัชต์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี	จุไรรัชต์ ศรีอมร	
๖	นายปรีชา มาฆะเช็นต์	รองปลัดเทศบาล	ปรีชา มาฆะเช็นต์	
๗	นายวสันต์ บุญหล้า	รองปลัดเทศบาล	วสันต์ บุญหล้า	
๘	นายภาณุวัฒน์ ประจูดตะเน	ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจูดตะเน	
๙	นายสุธีระ กลนอก	ผอ.กองการศึกษา	สุธีระ กลนอก	
๑๐	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สนามชัย ถ้ำกลาง	
๑๑	นางพวงพยอม สีนพานิช	ผอ.กองคลัง	พวงพยอม สีนพานิช	
๑๒	นายเพชร โปสาราช	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เพชร โปสาราช	
๑๓	นายเกษม อัจเวทย์	รอง.ผอ.รร.พลประชานุกูล	เกษม อัจเวทย์	
๑๔	นายทงเดช สิงห์สุวรรณ	รอง.ผอ.รร.ศรีเมืองฯ	ทงเดช สิงห์สุวรรณ	
๑๕	นายไสว คิวโรสง	ครูชำนาญการ	ไสว คิวโรสง	
๑๖	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	หน.ฝ่ายปกครอง	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	
๑๗	นายยรรยงค์ ไทยทอง	หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ	ยรรยงค์ ไทยทอง	
๑๘	นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ/ รรท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	ชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	
๑๙	นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	
๒๐	นางเจิมจิต เพชรทอง	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/สำนักปลัดฯ	เจิมจิต เพชรทอง	
๒๑	นางกัลยา ภูมิมา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กองคลัง	กัลยา ภูมิมา	
๒๒	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาพัฒนานนท์	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	อุทัยวรรณ ปัญญาพัฒนานนท์	
๒๓	นางปิยะดา กองจันทร์	หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	ปิยะดา กองจันทร์	
๒๔	น.ส.ผ่องศรี โสภา	นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ	ผ่องศรี โสภา	
๒๕	น.ส.อุทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	อุทัยชนก พัฒมะณี	
๒๖	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	
๒๗	นายชูศักดิ์ พลหล้า	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	ชูศักดิ์ พลหล้า	
๒๘	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	จิระศักดิ์ จำปามูล	
๒๙	นายปรีดา เพียนอก	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	ปรีดา เพียนอก	
๓๐	น.ส.ขวัญหทัย นาโสภ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	ขวัญหทัย นาโสภ	
๓๑	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	บุศรา เลิศอุทัย	
๓๒	นางชนกสุดา ไชยมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ชนกสุดา ไชยมาตย์	

๓๓	นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	ศุภลักษณ์ อันพิมพ์
๓๔	นายธวัชชัย กุลวงษ์	นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ	ธวัชชัย กุลวงษ์
๓๕	นายสมพร ศรีบุญพิมพ์	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	สมพร ศรีบุญพิมพ์

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายต่อพงษ์ บุญเทียน	รองประธานสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๒	พันจ่าอากาศเอกดุสิต ทะนาฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๓	สิบลีธีร์ศักดิ์ จรรย์วัน	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๔	นายพีรพัฒน์ มณีพัฒนานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๕	นายสมพล ตั้งพัฒนากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๖	นายพงศ์พิชาญ กิตติกรธัญวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๗	นายอดิสร ประจิดร์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๘	นายสมชัย คงเท	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๙	นายล้วน สุทธิจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๐	นายทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๑	นายจำนงค์ ศรีโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๒	นายธวัชชัย รักไทย	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๓	นางรัตนา สิงห์วงศ์	หน.ฝ่ายอำนวยการ	-	ติดภารกิจ
๑๔	นายสุวิทย์ ตีมิตร	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา	-	ลาป่วย
๑๕	นายประสาน อเนกเวียง	หน.ฝ่ายการโยธา	-	ติดภารกิจ
๑๖	นางอมรินทร์ ประสิทธิ์สาร	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๑๗	นางมธุรส พฤกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๘	น.ส.วนิดา คงแสง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๑๙	พ.อ.ท.อำนาจ พิมพ์แหวน	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๐	น.ส.อนิศราพร ธรรมเสนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๑	นางเพ็ญศรี พรหมวิชานนท์	จพง.ธุรการชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๒๒	น.ส.วิริยา คิ้วไรสง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๓	นายนพดล เนียมสา	นักสหนาการปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๔	นายพงศกร รักไทย	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๒๕	นางอัญชลี เพลครบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมือง  
เมืองพล เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่และอาคารโรงภาพยนตร์ ของบริษัท  
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อเปิดกิจการ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอ  
ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชน ให้มาร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

น.ส.อุทัยชนก พัฒมะณี  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓.๑ เรื่อง ตรวจสอบอาคารที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม บริเวณหน้าโรงสีเมืองพล  
เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายช่างเขตได้ไปตรวจสอบแล้ว  
ปรากฏว่าบ้านพักข้างโรงสีเมืองพล มีสภาพชำรุด ประมาณ ๖-๗ หลัง กองช่างได้ทำหนังสือแจ้ง  
เจ้าของที่ดิน ให้ทำการซ่อมแซมโครงสร้างให้แข็งแรง ขอนำเรียนเพื่อทราบ

๓.๒ เรื่อง ความคืบหน้า กองทุนสวัสดิการชุมชน

น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์  
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รายงานไปว่า  
ทางคณะกรรมการชุมชน ได้นัดหมายการประชุมในวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ พอดีประธานคณะกรรมการฯ  
หลายๆท่านได้ติดภารกิจ จึงได้ขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน หากว่ามีความคืบหน้า จะนำเรียน  
ให้ทราบต่อไป ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

ขอฝากท่านรองวสันต์ บุญหล้า ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วย

๓.๓ เรื่อง การทดสอบการทำงานของรถดับเพลิงชนิดโฟม

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง  
หน.ฝ่ายปกครอง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รถดับเพลิงชนิดโฟม บรรทุกน้ำขนาด  
๖,๐๐๐ ลิตร อัตราส่วนในการผสมโฟมกับน้ำ น้ำ ๑๐๐ ลิตร ผสมน้ำยาโฟม ๓ ลิตร โฟมที่เรา  
ซื้อมาใช้จะเป็นชนิดโปรตีนโฟมบวกกับฟลูออไรด์ ปัญหาที่เกิดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อช่วงเดือน  
พ.ย. ๖๐ เราจะทำการทดสอบ เราได้เติมน้ำยาโฟมลงถัง ตอนนี้อย่างมาได้ ๓ เดือนแล้ว เราจะ  
นำมาทดสอบ แต่ปรากฏว่า น้ำยาโฟมเกิดการแข็งตัว เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการล้างถังใหม่ แล้วนำ  
น้ำยาโฟมมาผสมใหม่ เราจะมีรถทดสอบเป็นประจำทุกเดือน แต่จะเปลี่ยนน้ำยาแบบอย่างอื่น  
ปัจจุบันนี้ใช้งานได้อย่างดี ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา  
ประธานสภาฯ

ขอสอบถามเกี่ยวกับการใช้โฟม ในการทดสอบแต่ละครั้ง เราต้องใช้โฟมกี่ลิตร

นายสมพร ศรีบุญพิมพ์  
จพง.งานป้องกันฯ

ใช้ครั้งละ ๒๐ ลิตร

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา  
ประธานสภาฯ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมในการทดสอบรถดับเพลิงชนิดโฟม ทราบว่าสัปดาห์นี้  
ช่างจะเข้ามา ผมอยากให้ตรวจสอบดูให้เรียบร้อยด้วย และวันนั้นได้ทราบมาว่ารถที่เราซื้ออยู่แล้ว  
ก็สามารถฉีดโฟมได้ ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่ได้รับทราบ ถ้าอย่างนั้น รถคันนี้ก็ไม่ต้องซื้อ

นายสมพร ศรีบุญพิมพ์  
จพง.งานป้องกันฯ

ปกติรถดับเพลิงคันแรกที่เราซื้อมา จะมีถังโฟมบรรจุไว้ประมาณ ๔๐ ลิตร ก็สามารถฉีด  
โฟมได้ แต่ถ้าเกิดเหตุจริงๆ โฟม ๔๐ ลิตร ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดีแล้วที่ทางเทศบาลฯ  
ได้ดำเนินการจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดกลาง ในส่วนรถดับเพลิงที่เราซื้ออยู่แล้ว สามารถแก้ไขปัญหาได้  
แค่เฉพาะหน้า แต่ไม่สามารถที่จะดับเพลิงขนาดใหญ่ได้

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

ต้องให้ข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อไม่ใช่เกิดการเข้าใจผิด ว่ามีอยู่แล้ว ทำไมต้องไปซื้อ รถมือ  
อยู่ก็จริง แต่ถ้าเกิดเหตุจริงๆ อาจจะไม่เพียงพอ

**๓.๕ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการก่อสร้างที่อปส  
ชูเปอร์สโตร์**

นายภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน  
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากบริษัท เซลทรัล ฟู้ด รีเทล  
จำกัด ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่ เราจึงได้หารือไปที่โยธาฯ  
และได้ตอบข้อหารือมาเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคารได้ เพียงแต่เรา  
ได้เล็งเห็นถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเรื่อง  
ของการรับฟังความคิดเห็น จึงได้กำหนดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ ในส่วนที่ได้  
ดำเนินการไปแล้ว ได้จัดประกาศเพื่อจะรับฟังความคิดเห็น ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ กองช่างทำ  
หนังสือแจ้งไปยังตัวแทนกลุ่มพ่อค้าอิสระเมืองพล และประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน  
กรรมการสตรีฯ และกลุ่ม อสม. และร้านค้าผู้ประกอบการบางส่วน จำนวน ๔๐๐ กว่าราย และ  
แจ้งเวียนแต่ละกอง/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ ได้ขอความร่วมมือกองวิชาการฯ ลงประกาศในเว็บ  
ไซด์ รถแท่นประชาสัมพันธ์ เสียงไรสาย ในส่วนการแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็น  
หน่วยงานสำนักงานนายกรัฐมนตรี เป็นการแจ้งเพื่อประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กระบวนการในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ ได้ประสานกับอาจารย์คณะ  
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม  
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ซึ่งกำหนดการในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ ได้  
กำหนดไว้ที่ห้องประชุมแห่งนี้ แต่เนื่องจากการบรรจุคนได้ไม่เกิน ๒๐๐ คน ท่านปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี มีความเห็นว่าควรจะไปจัดที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมือง  
เมืองพล เวลา ๑๐.๐๐ น. - เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา ๑๓.๑๐ น. - ประธานกล่าวเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น

เวลา ๑๓.๑๕ น. - เริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวข้อมูลเหตุผลและความจำเป็นของการจัดการประชุม  
พร้อมนำเสนอข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

- สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

-ปิดการประชุม

ในส่วนของกองช่าง จะเตรียมในส่วนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแบบรายละเอียดที่เขายื่นขอ  
อนุญาต ให้ได้ดูร่วมกัน ในส่วนรายละเอียดที่อาจารย์จะดำเนินการจะเป็นเรื่องการรับฟังความ  
คิดเห็นของผู้ที่ไม่เห็นด้วย ว่าเขามีความต้องการที่จะให้ทางบริษัท เซลทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด แก่ไข  
ตรงจุดไหน ด้วยความเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจร เทศบาลฯ จะแก้ไขแบบไหน ประมาณนี้  
และสามารถชี้แจงให้จบในวันนั้น เราต้องเชิญตัวแทนของบริษัท เซลทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เข้ามา  
เพื่อเป็นการยืนยันในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ว่าเขาจะไม่ทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  
เพื่อให้จบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในวันนั้น ซึ่งอาจารย์มองว่าจะไม่มีการโหวต ว่าจะเห็น  
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะข้อกฎหมายต้องเป็นการอนุญาตเท่านั้น ถ้าเราอยากรู้ว่าประชาชน  
มาร่วมทั้งหมดในวันนั้นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรอาจขอฟังเสียงที่  
จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

การเปลี่ยนสถานที่ให้ประกาศล่วงหน้าด้วย และให้เขียนเหตุผลลงไปด้วยว่าเพื่ออำนวยความสะดวก  
ต้องให้มีเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ในวันนั้นต้องให้ชัดเจน และต้องให้  
ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจด้วย

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน ผอ.กองช่าง      กองช่างได้เตรียมป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการในที่ประชุม และจัดเตรียมสถานที่ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ในส่วนของการขอความอนุเคราะห์กองวิชาการฯ ในเรื่องเสียงไร้สาย และจอโปรเจคเตอร์ กองสวัสดิการฯ ในเรื่องการรับลงทะเบียน สำนักปลัดฯ ในเรื่อง จุดบริการ กาแฟ น้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองสาธารณสุข เรื่องทำความสะอาด อาคารอเนกประสงค์ ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา ประธานสภา      ขออนุญาตสอบถาม เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น จะเป็นเฉพาะคนในเขตเทศบาลฯ เท่านั้น หรือว่าประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกเขต ก็สามารถเข้าร่วมการรับฟังได้

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน ผอ.กองช่าง      เนื่องจากอาคารนี้ จะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ ปัญหาความเดือดร้อนที่จะได้ผลกระทบก็คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตฯ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี      ขอดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการต่างๆ ได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน ผอ.กองช่าง      ในส่วนของกองช่าง จะมี ๕ โครงการ กองการศึกษา ๒ โครงการ  
 ๑.โครงการปรับปรุงทางเท้าในเขตเทศบาล (ทางเท้ารอบที่ว่าการอำเภอพล) งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ได้ดำเนินการประมาณราคา ๘๘๐,๐๐๐ บาท  
 ๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ท่อระบายน้ำถนนบริเวณซอยขนส่ง ๑-๑๐ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา  
 ๓.โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล.ถนนพงษ์นพรัตน์ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ได้ดำเนินการประมาณราคา ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนที่ทำแล้วเสร็จจะเป็นการปรับปรุงพื้นราง ค.ส.ล. และขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเหลืองานระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาเล็ก ๔ เมตร และป้ายสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย

๕.โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะผาแดง อยู่ระหว่างดำเนินการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นเรื่องการก่อสร้างทางวิ่งรอบสวน ขยายความกว้าง ๓ เมตร โดยรอบและแนวรั้ว ๓ ด้าน งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาทจะเหลืองานที่เป็นระบบไฟฟ้า และระบบปรับปรุงสวนสาธารณะ และป้ายชื่อสวนสาธารณะ ส่วนโครงการของการกองการศึกษา จะมี ๒ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งหน้าอาคาร ๕ ของโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองฯ ตามแผนที่รายงานจะเป็นขนาด ๒๓x๓๘ เมตร ได้รับการประสานจากกองการศึกษา จะขอเปลี่ยนขนาดเป็น ๑๘x๓๖ เมตร ซึ่งได้ประมาณการ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ SBMLD ที่ได้ขอไว้จะเป็นของโรงเรียนพลประชานุกุล ได้ขอเปลี่ยนเป็นโรงเรียนศรีเมืองฯ ได้ออกแบบอาคารแล้วเสร็จเป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท งบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ในแผน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สรุปรตอนนี้กำลังดำเนินการ จะมีที่สวนสาธารณะ ๒ สวน และ ถนน ๑ เส้น วันนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะทำัญัติเสนอ ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี      ที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอาคาร ปลัดฯ เคยบอกไปแล้วว่ามีเป้าหมายอย่างไร แล้วรายการไม่ครบตามเป้าหมายได้ ถ้ามี ๕ รายการทำแค่ ๓ รายการ เพราะว่ามีงบประมาณแค่นี้สามารถทำได้ แต่ถ้าเปลี่ยนแปลง ต้องไปเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการประชาคม ซึ่งเขาจะทำเดือน มี.ค. ๖๑ ปลัดฯ เคยอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขเพิ่มเติมให้เข้าใจตรงกัน การเปลี่ยนแปลงอาคาร แสดงว่าคุณเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ถ้าจะเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ต้องผ่านกระบวนการประชาคมเรียบร้อยแล้ว อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ที่เราตั้งไว้ในแผน

นายภาณุวัฒน์ ประจูดตะเน ผอ.กองช่าง      โครงการของกองช่าง สวนบึงละเลิงหวาย ที่ผมทำไว้ คือจะทำใหม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะขอปรับปรุงพื้นทางเดินที่ทรุดตัวมากก่อน ครั้งที่ผ่านมามีผมเคยรายงานจะปรับปรุงระบบไฟ เราอาจจะตัดในส่วนนี้ออก เพื่อให้ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะได้ดำเนินการได้ทัน ส่วนโครงการสวนสาธารณะสะพานแดง อาจจะตัดบางรายการที่จะเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออก เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบวัสดุได้ทัน ส่วนโครงการของกองการศึกษา ผมจะดูให้อีกครั้ง ถ้าจะเอาราคาไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี      อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ ต้องคิดถึงความคุ้มค่า ถ้าจะต้องรอกะบวนการของแผน ก็ต้องรอก่อน จะทำอะไรให้มีการวางแผนล่วงหน้า ต้องคิดล่วงหน้าว่าจะทำอะไร และต้องประมาณการล่วงหน้าด้วย

นายภาณุวัฒน์ ประจูดตะเน ผอ.กองช่าง      ในส่วนแบบแปลนและประมาณการ ของกองช่างวันนี้ น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด ในส่วนที่จะเป็นรายละเอียดในการก่อสร้าง จะเสร็จวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑ ช่วงเช้าน่าจะดำเนินการเรื่องเอกสารแบบแปลนและประมาณการ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี      วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ให้นำเอกสารส่งกองคลัง เพื่อดำเนินการต่อไป

**๓.๕ เรื่อง ติดตามภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกอง/ฝ่าย**

น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์ หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน      เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของกองสวัสดิการสังคม สัปดาห์นี้ รับลงทะเบียนเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ และรับลงทะเบียนเบี่ยงชีพคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการร้านค้า ที่อยู่ด้านหน้าอาคารตลาดกลาง ให้ย้ายออก ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี      ให้กองคลังไปตรวจสอบอีกครั้ง ว่าอาคารตลาดกลางเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ หรือไม่

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา ประธานสภา      ขออนุญาตสอบถาม อาคารตลาดกลางเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ส่วนพื้นที่เป็นของใคร

นายภาณุวัฒน์ ประจูดตะเน ผอ.กองช่าง      พื้นที่ตรงนั้นจะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ นายอำเภอพลเป็นผู้ดูแล งานก่อสร้างตัวนี้จะมี ๓ ส่วน คือตัวอาคารตลาดกลางชุมชน ตัวอาคารห้องน้ำ โครงการเทศบาลด้านหน้า ตอนนั้นเทศบาลฯ ทำหนังสือขอให้ที่ดินนายอำเภอพล ซึ่งมีหนังสืออนุญาตใช้และได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา ประธานสภา      ที่เราขอใช้พื้นที่ เราขอใช้ทั้งหมดในละแวกนั้นหรือไม่ ระยะเวลาที่เราขอใช้พื้นที่ มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ถ้าหากจะมีการหมดระยะเวลา เราขอเพิ่มเติมได้หรือไม่

นายภาณุวัฒน์ ประจูดตะเน ผอ.กองช่าง      ที่สาธารณะประโยชน์ เมื่อขอใช้แล้ว ไม่มีกำหนดอายุ แต่เพื่อความชัดเจนผมจะไปดูหนังสืออีกครั้ง ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่      เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจกองวิชาการฯ สัปดาห์นี้ รถแห่ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล เกี่ยวกับการก่อสร้าง ห้าง ท็อป ซูเปอร์สโตร์ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑อบรมโครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำกิ่งประมาณ ๒๕๖๑ ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์ศึกษานิเทศฯ      เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจประจำสัปดาห์นี้ วันที่ ๓-๔ ก.พ. ๖๑ การทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับกรรมการคุมสอบจะมาต่างสังกัดบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๓ โรงเรียน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคุมสอบ ณ โรงเรียนเมือง

พลพิทยาคม ซึ่งในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัด  
ขอนแก่นเขต ๓ จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบให้กับ ผอ.โรงเรียนในสังกัด และ โรงเรียนเอกชน  
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับกรรมการคุมสอบจะเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เวลา  
๑๓.๐๐ น.

- วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของโรงเรียน  
ในสังกัดเทศบาลฯ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนท้องถิ่น จากจังหวัดขอนแก่น จะเดินทางมา  
ประเมินโรงเรียนศรีเมืองฯ กองการศึกษา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็น  
เกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ขอนำเรียนเพื่อทราบ

จ.อ.กิตติ มาตย์วังแสง  
หน.ฝ่ายปกครอง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจประจำสัปดาห์นี้  
- จัดระเบียบการวางจำหน่ายสินค้าและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลาดสดเทศบาล  
- การฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประจำสัปดาห์  
- จัดระเบียบจราจรตลาดนัดคลองถม  
- ตรวจสอบท่อธารประปาในเขตเทศบาล/ตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีอาคารตลาดสด/ชุมชนหนองแวง  
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่วมกับ สภ.พล ในการจัดระเบียบการจราจรและการวาง  
จำหน่ายสินค้าหน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นายชูศักดิ์ พลหล้า  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจงานไฟฟ้า กองช่าง เก็บอุปกรณ์  
ไฟฟ้างานทำบุญภายในชุมชนเมืองใหม่ เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้างานทำบุญภายในชุมชนเมืองเก่า  
ซ่อมแซมไฟฟ้าถนนรามราช ซ่อมแซมไฟฟ้าถนนพลรัตน์ ซ่อมแซมไฟฟ้าถนนพานิชย์เจริญ  
ซ่อมแซมไฟฟ้าหอนาฬิกา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ขอนำเรียนเพื่อทราบ

น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี  
นายช่างโยธาชำนาญ

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจสัปดาห์นี้ เก็บขนขยะและกิ่ง  
ไม้ตามสวนสาธารณะ สระแก สระจันทร์ สระผาแดง สวนบึงละเลิงหวาย สวนข้างตึกสำนักงาน  
เทศบาลเมืองเมืองพล เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าริมบึงละเลิงหวาย ยาวตลอด  
แนวไปจนถึงสนามฟุตบอล หลังบ้านพักตำรวจ เก็บซักผ้าประดับที่ใช้บูโตะตักบาตรปีใหม่ ดูแลทำ  
ความสะอาดอาคารในสวนและทำความสะอาด ปรับปรุง ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในสวน

นายจิระศักดิ์ จำปามูล  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายยรรยงค์ ไทยทอง  
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจประจำสัปดาห์นี้  
งานสาธารณสุขโรค ซ่อมผิวจราจร ซ่อมท่อระบายน้ำ กิจกรรม ๕ ส. ขอนำเรียนเพื่อทราบ  
เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจประจำสัปดาห์นี้  
ของกองสาธารณสุข

- ออกตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
- ตีเส้นอาคาร ๔ และตีเส้นที่จอดรถหน้าตลาดสด
- ออกตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
- ล้างตลาดสดเทศบาล ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นางพวงพยอม สีนพานิช  
ผอ.กองคลัง

- เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจประจำสัปดาห์นี้
- ออกสำรวจผู้ที่ขอยกเลิกป้าย และสำรวจการติดตั้งป้ายใหม่ กรณีผู้ขอจดทะเบียน  
พาณิชย์
  - ออกบริการเก็บค่าธรรมเนียมแท่นและอาคารพาณิชย์
  - ร่วมกับกองสาธารณสุข ตีเส้นที่อาคารตลาด ขอนำเรียนเพื่อทราบ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

การปรับพื้นที่บริเวณข้างอาคารงานป้องกันฯ ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายสมพร ศรีบุญพิมพ์  
จพง.งานป้องกัน

ได้ขอสนับสนุนจากกองสาธารณสุข ช่วยปรับพื้นที่ก่อน ถึงจะดำเนินการขออนุมัติซื้อ  
หินคลุก ขอนำเรียนเพื่อทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔**

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา  
ประธานสภาฯ

**เรื่อง ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาเทศบาล**

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่องสอบถาม ๔-๕ เรื่อง

๑.บริเวณสนามเทนนิสจะมีต้นก้ามปูขนาดใหญ่ บริเวณริมรั้วด้านถนนกสิกรรม เราได้ขอความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขฯ กองช่าง ในการตัดแต่งกิ่ง ปีนี้มีการปรับปรุงสนามใหม่แล้ว สนามที่เราเคยใช้ในการจัดงานวันวาเลนไทน์ จะมีรถชนของเข้าไปเหยียบย่ำ ทำให้เกิดการชำรุด สมาชิกที่มาเล่นเทนนิส ได้ออกเงินกันในการซ่อมแซมในส่วนนั้นแล้ว ถ้าหากว่ามีการตัดแต่งกิ่งไม้ อีกครั้ง ก็จะต้องเอารถเข้าไปดำเนินการเก็บขนกิ่งไม้ ออก ถึงจะไม่ทำให้สนามเทนนิสชำรุดอีก เรา จะขอตัดต้นไม้ ออกไปเลยได้หรือไม่

๒.ขอสอบถามที่จะมีการมาเปิดห้างขนาดใหญ่ ชื่อเต็มๆ ของห้างชื่อว่าอะไร

๓.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้สอบถามในเรื่องระเบียบฯ ของรถโดยสาร ที่ไม่เข้าจอดบริเวณ สถานีขนส่งฯ ได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร

๔.เมื่อต้นปี ทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมพลศึกษา จะมาทำ MOU เกี่ยวกับการขอ อนุญาตขอใช้พื้นที่สนาม ตอนนี้เขาติดต่อมาหรือไม่

๕.สนามฟุตบอลชุมชนเมืองพล ที่เคยขอความอนุเคราะห์ ว่าจะมีการปรับปรุงพื้นที่ด้าน ทิศใต้เป็นหลุมขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดอันตราย ไม่ทราบเราได้ดำเนินการถึงไหนอย่างไร

๖.ซอยพลรัตน์ ๔ ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว มีเรื่องสอบถามเพียงแค่นี้ครับ

นายยรรยงค์ ไทยทอง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนการดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ กอง

หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข

สาธารณสุขฯ เป็นผู้ดำเนินการ ที่ผ่านมามีเคยเสนอผู้บริหาร ว่าต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อการ เกิดอันตราย เราสามารถที่จะดำเนินการได้หรือไม่ ก็ไม่มีใครตัดสินใจได้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องตัด แต่งกิ่ง ขอนำเรียน

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา

ในสภาพแวดล้อมของสนามเทนนิส ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีต้นไม้ คนไม่ยอมให้ตัดก็มี

ประธานสภาฯ

อยากให้ตัดก็มี คนที่ไม่อยากให้ตัดคือคนที่ไม่เคยมาเก็บกวาดใบไม้ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจาก ใบไม้ที่กองอยู่บนพื้นได้ ก็เลยนำมาสู่การหารือว่าถ้าหากว่าจะตัดต้นไม้ ออกเลย สามารถดำเนินการ ได้เลยหรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ก็จะได้แจ้งกับสมาชิกเทนนิสได้ทราบ

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล

เรื่องชื่อของห้างที่ออปส์ ซูเปอร์สโตร์ ในการขออนุญาตจะเป็นในนามของบริษัท

ผอ.กองช่าง

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ส่วนเอกสารจะขึ้นป้ายยังไม่แน่ชัด ตัวที่ผมได้คือที่ออปส์ ซูเปอร์สโตร์ เป็น คำที่ปรากฏอยู่ในป้ายโบรชัวร์ เอกสารการรับสมัครงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อให้เรียกง่ายขึ้น ส่วนคำว่า ท็อป พลาซ่า เป็นโมเดลของที่อื่น ของเราขึ้นป้ายว่า ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เอกสารของห้างต่างๆ เขาจะยังไม่ปรากฏชื่อตัวนี้ เพื่อคำพูดที่ถูกต้อง ยังไม่แนใน การตลาดของเขาด้วย

นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง

ขออนุญาตสอบถาม ที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ มีใกล้เคียงกันบางไหม

หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล

จะมีอยู่ที่อำเภอหนองหาน ทราบว่ามีโมเดลมาแล้ว ๔-๕ แห่ง

ผอ.กองช่าง

นายเพชร โพสราษ

ขอนำเรียนประเด็นที่ท่านประธานสภาฯ สอบถามเกี่ยวกับรถโดยสาร ที่ไม่เข้าจอดสถานี

หน.สำนักปลัดเทศบาล

ขนส่งฯ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน ในส่วนของงานกิจการขนส่งฯ ได้ทำหนังสือหารือ ไปที่สำนักงานขนส่งฯ สาขาพล ให้ช่วยกวดขันและจับ-ปรับ โดยเราจะประสานข้อมูลไปให้เขา เพราะว่าเราไม่มีอำนาจที่จะไปจับ-ปรับ ก็จะพยายามประสานข้อมูลแจ้งไปให้เขาทราบว่า มีรถ โดยสารคันไหนไม่เข้ามาจอดในสถานีขนส่งฯ ขอนำเรียน



นางจุไรรัชต์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ  
นายกเทศมนตรี  
นายสุธีระ กุลนอก  
ผอ.กองการศึกษา

ฝากให้ไปติดตามด้วย ถึงจะมีการส่งหนังสือไปแล้ว ก็ให้มีการขับเคลื่อน และให้เกิดผล  
เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้หาวิธีการ แล้วมารายงานให้ทราบ เพื่อที่จะได้แก้ไขด้วยกัน

ในส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่จากกรมพลศึกษา ที่จะมาดูพื้นที่สนาม เราจะทำบันทึกข้อตกลงใน  
การใช้พื้นที่สนาม ในห้วงก่อนปีใหม่ เจ้าหน้าที่จากกรมพลศึกษา ลงมาแล้ว ได้เดินดูสภาพสนาม  
พร้อมกับบันทึกภาพ ต่อจากนั้นมีการทำบันทึกข้อตกลงกัน เมื่อทางเราพิจารณาแล้ว ว่าการทำ  
บันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลฯกับกรมพลศึกษา ในการใช้พื้นที่สนาม ปัจจุบันพื้นที่สนามชำรุด  
มาก บางส่วนเราไม่สามารถเข้าไปดูได้เลย เราจึงได้แจ้งไปว่าเทศบาลฯ ยังไม่มีความพร้อม ทั้ง  
สภาพสนาม และอีกหลายๆ อย่าง จึงขอเลื่อนการทำ MOU บันทึกข้อตกลงไปอีก จนกว่าจะมี  
ความพร้อม ซึ่งการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบ ทางกรมพลศึกษา ก็ได้ทราบแล้ว ขอให้  
เป็นสภาพที่พร้อมใช้ ถึงจะลงนามในบันทึกข้อตกลง

นางจุไรรัชต์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ  
นายกเทศมนตรี  
นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา  
ประธานสภา

อยากให้ทำประกาศไว้ ว่าเรายังไม่ได้รับมอบ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ  
ทราบ ขอฝากกองการศึกษาในเรื่องการทำประกาศ

น.ส.สุทัยชนก พัฒมะณี  
นายช่างโยธาชำนาญ  
นายเหรียญ หมั่นยุทธ  
สมาชิกสภา  
นางพวงพยอม สีนพานิช  
ผอ.กองคลัง

ด้วยความเป็นห่วง ถ้าเราได้รับสภาพสนามที่ไม่พร้อมใช้งาน จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ  
บำรุงรักษา และการซ่อมแซม  
ในส่วนของสนามฟุตบอล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ติดตามกิจเก็บของต่างๆ จากงานวัด  
สัปดาห์นี้จะเข้าไปปรับดินที่ชุมชนเมืองพล ขอนำเรียน  
ขออนุญาตเพิ่มเติม ที่ขอมาใหม่ คือให้ไปถมดินด้านทิศใต้ ออกไปอีกประมาณ ๑๐ เมตร  
พี่น้องชาวชุมชนเมืองพล ได้ฝากมา  
ขอนำเรียนเรื่องซอยพลรัตน์ ๔ สัญญาลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน  
สิ้นสุดวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๑ ผู้รับจ้าง หจก ประยูรพุทธโรตอง ก่อสร้าง ณ ปัจจุบันนี้ไม่มีการแจ้งเข้ามา  
ดำเนินการ

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่อง อื่นๆ**

นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง  
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๑ สรุปได้ว่าจะมีการ  
จัดนิทรรศการ การแสดง การจำหน่ายสินค้าต่างๆ จัดบูธต่างๆ เช่นผ้าไหมมัดหมี่ ผ้ามัดมือ จัด  
ประกวดของดี ของเด่น อำเภอพล จาก ๑๒ ตำบล ประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น  
มะพร้าวน้ำหอม มะนาว มะละกอดิบ ประสานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ๑๒ ตำบล มีการรับ  
บริจาคข้าวเปลือกจากทุกตำบลในเขตอำเภอพล รับบริจาควันที่ ๗-๙ ก.พ. ๖๑ โดยเกษตรอำเภอ  
พล จะเป็นผู้รับผิดชอบ และการประกวดธิดากุ่มข้าวใหญ่อำเภอพล โดยให้ กศน. อำเภอพล เป็น  
ผู้รับผิดชอบ โดยจัดประกวดวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ โดยปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ ๔ การประกวดส้มตำลีลา โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล เป็นเจ้าภาพ และขอความ  
ร่วมมือกับเทศบาลฯ ให้ส่งทีมส้มตำลีลาเข้าประกวดด้วย การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง  
พร้อมทางเครื่อง มอบหมายให้โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และโรงเรียนพล จัดประกวดในวันที่ ๑๕  
ก.พ. ๖๑ ณ เวทีกลาง การแข่งขันร้องย่อนยุค มอบหมายให้กาชาดอำเภอพล รับผิดชอบ โดยมี  
การจัดประกวดเป็นทีม แต่งกายด้วยชุดย่อนยุค เพลงประกวดไม่เกิน ๑๕ นาที หลังเสร็จสิ้นการ  
ประกวดให้มีการจำหน่ายซื้อบัตรรางวัล ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๑ ณ เวทีกลาง ที่สำคัญให้เทศบาลฯ  
รับผิดชอบลาดเวทีหน้าสถานีรถไฟ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ท่าน ผอ.กองการศึกษา จะ  
จัดประกวดร้องสรภัญญะ ทำนองพื้นบ้านอีสาน วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๑ จะขอความอนุเคราะห์เครื่อง  
เสียงของท่าน ผอ.กองการศึกษาด้วย ในช่วงวันเสาร์

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี  
นายสุธีระ กุลนอก  
ผอ.กองการศึกษา

กองการศึกษา มีกิจกรรม โรงเรียนที่จะไปแสดงได้ในวันที่ ๑๕-๑๙ จะมีบ้างไหมเป็นการ  
แสดงที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ

ขออนุญาตนำเสนอ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๑ มีการประกวดดนตรีโฟล์คซอง วันที่ ๑๘ ก.พ.  
๖๑ ประกวดร้องเพลงสรภัญญะ ทำนองพื้นบ้านอีสาน ทั้ง ๒ รายการเป็นการรับสมัครจากผู้สนใจ  
ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๙ ก.พ. ๖๑ เขามอบให้เราจัด ก็ได้ให้ ท่านชาญวิทย์ เทศศรีเมือง ไปประสาน  
เรื่องงบประมาณ ค่าตอบแทนที่ได้คือไม่มีงบประมาณ ถ้าเราจะให้ทางโรงเรียนต่างๆ มา เขาก็ต้องมี  
ค่าใช้จ่ายเช่นกัน เป็นไปได้หรือไม่เราจัดแค่ ๒ วัน จะได้หรือไม่

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี  
นายสุธีระ กุลนอก  
ผอ.กองการศึกษา

ปลัดฯ ทราบอยู่ว่า การจัดกิจกรรมจะต้องใช้งบประมาณ แต่ให้ดูภารกิจที่มีอยู่แล้ว แต่  
เปลี่ยนเวทีให้ไปอยู่ที่อำเภอพล แทนที่เราจะทำในโรงเรียน อย่างเช่นที่เราจัดที่สวนสระแก

ถ้าจะให้ย้ายมาเล่นดนตรี ที่อำเภอพล ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่จะใช้งบประมาณ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

ทางโรงเรียนในสังกัดฯ พอจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เนื่องจากเราไม่มีงบประมาณ

นายสุธีระ กุลนอก  
ผอ.กองการศึกษา

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ โรงเรียนหนองแวง ฯ จะจัด ๑ กิจกรรม วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ โรงเรียน  
ศรีเมืองฯ จะจัด ๑ กิจกรรม ในวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑ ผมจะหากิจกรรมมาลงให้ ขอนำเรียน

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.กองการศึกษา เราต้องมาคุยกันถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็จะช่วย  
ช่วยกันทางงบประมาณ

นายยรรยงค์ ไทยทอง  
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณอมรินทร์  
ประสิทธิ์สาร ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล เขามอบให้เทศบาลฯ จัดส่งทีม  
สัปดาห์ละ ๑ ทีม ได้เสนอท่านนายกฯ เห็นควรให้กองสวัสดิการสังคม จัดทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  
สัปดาห์ละ ๑ ทีม ก็จะมีหนังสือแจ้งไปที่กองสวัสดิการสังคมอีกครั้งหนึ่ง

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

ให้กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบการส่งทีมแข่งขันสัปดาห์ละ ๑ ทีม ส่วนสำนักปลัดเทศบาล ให้  
รับผิดชอบจัดหาางานเข้าประกวด

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง  
หน.ฝ่ายปกครอง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมมีเรื่องแจ้งในที่ประชุม ๒ เรื่อง  
๑.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหนังสือจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ว่าอยากจัดระเบียบบริเวณ  
หน้าโรงเรียนมหาไถ่ฯ ผ่าน ผอ. โรงเรียนมหาไถ่ฯ ได้ผ่านไปที่โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล  
ว่าจัดระเบียบได้เป็นอย่างดี อยากจะให้จัดที่โรงเรียนมหาไถ่ฯ เหมือนกับโรงเรียนเทศบาลพล  
ประชานุกูล เขาได้ทำหนังสือและเชิญประชุม จากการหารือทั้ง ๔ ฝ่าย ดำรง เทศบาลฯ พ่อค้า  
แม่ค้า สรุปว่าเราจะมีการจัดโซน ในการอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าได้ แต่จะต้องไปจำหน่ายตามจุด  
ที่เราจัดไว้ให้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน ถ้าฝ่าฝืนต้องใช้มาตรการด้านกฎหมาย และจับ-  
ปรับ อย่างเดียว ในสัปดาห์นี้ ผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงพื้นที่ทุกวัน เพื่อให้เกิดการต่อเนื่อง  
สำหรับสิ่งที่ได้เสนอทางโรงเรียนมหาไถ่ฯ จะเป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ แต่ขอกำลังจาก  
เทศบาลฯ ไปดำเนินการในการหาซื้อสินค้า ขอนำเรียน

๒.ได้รับการประสานจากกรมการปกครองฯ แจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองฯ  
เข้านิเทศงานทะเบียนและบัตรประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑ -

๒ ก.พ. ๖๑ ในส่วนของเทศบาลฯ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้ามาในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑ เวลายังไม่ชัดเจน

๓. มีกลุ่มมิชชันนารีพอกออะลาเววาดในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา มีการจัดตู้เติมเงินมือถือ หน้าร้านพาดิมา ตอนนี้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตามหาผู้ก่อเหตุ และมีอีกกลุ่มหนึ่งเข้าโจรกรรมภายในเขตเทศบาลฯ ขอฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมการป้องกันไว้ด้วย ขอ  
นำเรียน

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

วันที่การประชุมที่โรงเรียนมหาไถ่ฯ ประชุมเสร็จจะมีการดำเนินการเลย ทำให้ไม่คุยกันให้พร้อมก่อน จะทำให้ไม่เกิดความชัดเจน แจ้งกำหนดวันดีเดย์ว่าจะให้เสร็จวันไหน แล้วก็ใช้มาตรการบังคับ จะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ แต่เราให้เวลาเขาปรับตัว การบังคับใช้จะเห็นผลได้อย่างไร เรายังไม่ได้ตีเส้นจราจร จะไปบังคับใช้ได้อย่างไร ถ้าเรามีวันดีเดย์ เราก็สามารถจับ-ปรับ ได้เลย ตอนนีเราจะไปทำอะไรเขาได้ ในเมื่อเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย

นายเพชร โปสาราช  
หน.สำนักปลัดเทศบาล


ประเด็นนี้เราพูดคุยกันแล้ว ในที่ประชุมว่าเราจะเริ่มดำเนินการในวันนี้เลยไหม พ่อค้าแม่ค้า ก็ตกลงตามนั้น ที่จะเริ่มวันนี้ เพราะมีตัวแทนของเขาอยู่ เราจึงได้เริ่มในวันนั้นเลย ไม่ใช่ที่เราไปใช้อำนาจ ขอ  
นำเรียน


นางจุไรรัตน์ ศรีอมร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี

เราจะออกไปไม่ได้ตลอด แต่ช่วงนี้ให้ออกไปก่อน  
ท่านใดมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณ และขอปิดการประชุมค่ะ


เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจงานการประชุม  
(นางสาวกัญฐมณี เอี่ยมศรี)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจงานการประชุม  
(นางชนกสุดา ไชยมาตย์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจงานการประชุม  
(นางเจิมจิต เพชรทอง)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจงานการประชุม  
(นายเพชร โปสาราช)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม  
(นางจุไรรัตน์ ศรีอมร )  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล